

TỈNH ĐOÀN LONG AN
BCH ĐOÀN HUYỆN THỦ THỪA

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thủ Thừa, ngày tháng 11 năm 2023

Số: -CV/ĐTN

“V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào
“Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều
Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023 - 2027””

Kính gửi: - Các trường tiểu học, trung học sơ sở trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 811 - CV/TĐTN-NTN ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Tỉnh đoàn Long An về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2022. Ban Thường vụ huyện đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023-2027 theo các nội dung được ban hành tại Kế hoạch số 781-KH/HĐĐ ngày 08/5/2019 của Hội đồng Đội tỉnh Long An.

2. Việc triển khai thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2023-2027 cần tập trung vào các nội dung trọng tâm như sau:

+ Tăng cường tuyên truyền về phong trào

Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan về 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng, trọng tâm thực hiện theo từng năm học; về nội dung và hình thức triển khai phong trào, trong đó chú trọng áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền.

Các Liên đội có hình thức tuyên truyền về phong trào thông qua bản tin hoặc qua các buổi phát thanh măng non, câu lạc bộ tuyên truyền măng non. Thường xuyên lồng ghép thông tin về phong trào trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Chi đội, Liên đội, Câu lạc bộ, đội, nhóm và các hoạt động khác do nhà trường hoặc Liên đội tổ chức.

+ Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thiếu nhi học tập, rèn luyện theo lời dạy của Bác Hồ

Tổ chức cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên”, gắn phong trào với 5 nội dung: hiểu biết về truyền thống lịch sử và pháp luật; thi đua học tập tốt; rèn luyện đạo đức, lối sống và nếp sống; rèn luyện kỹ năng, thể lực và bảo vệ môi trường; yêu Sao, yêu Đội, tiến bước lên Đoàn.

Xây dựng “Tủ sách Bác Hồ” tại Liên đội. Mỗi Liên đội bố trí, trang bị các đầu sách liên quan đến thân thể, cuộc đời, sự nghiệp, câu chuyện, lời dạy của Bác

Hồ với thế hệ trẻ, bố trí thành một góc đọc sách trong khuôn viên trường. Định kỳ hằng tháng hoặc hằng quý hướng dẫn, tổ chức đề đội viên, thiếu nhi đọc, thảo luận, sinh hoạt về 01 nội dung hoặc 01 cuốn sách về Bác Hồ trong sinh hoạt Liên đội, Chi đội.

Định kỳ tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, cấp Liên đội tổ chức hội thi định kỳ mỗi năm học; cấp huyện tổ chức Hội thi gắn với tuyên dương, liên hoan hoặc gắn với Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp.

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động: sân khấu hóa, hội diễn, lễ chào cờ và sinh hoạt Liên đội dưới cờ, các buổi sinh hoạt ngoại khóa; các hoạt động giao lưu nhân chứng lịch sử; làm báo tường; triển lãm hình ảnh; tổ chức hành trình đến địa chỉ đỏ, tham quan các di tích lịch sử; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, tôn tạo các khu di tích lịch sử, văn hóa; tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử - văn hóa dân tộc... nhằm hình thành và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho thiếu nhi và giáo dục thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh; tổ chức các diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong khối Tiểu học và “Tiến bước lên Đoàn” trong khối THCS. Định kỳ tổ chức các buổi sinh hoạt Đội theo chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để giáo dục, định hướng những giá trị tốt đẹp cho thiếu nhi, nhất là lòng yêu nước, lòng hiếu thảo, tinh thần tương thân tương ái, ý thức tuân thủ pháp luật, tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động để tạo môi trường cho thiếu nhi tri ân người có công, chia sẻ cùng bạn có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo tổ chức các hoạt động định hướng cho thiếu nhi thực hiện nghiêm túc nề nếp học đường; giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; phát huy tính chủ động, sáng tạo và đề cao vai trò tự học tập, tu dưỡng, tự rèn luyện của mỗi đội viên, thiếu nhi. Hướng dẫn, giúp các em hình thành phương pháp học tập tích cực, gắn lý thuyết với thực hành và trải nghiệm sáng tạo. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị ngoại ngữ và kiến thức xã hội; định hướng, phát triển văn hóa đọc và các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ, vận động các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn hóa. văn nghệ, thể dục, thể thao, câu lạc bộ sở thích, sân chơi cuối tuần... trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Phát triển, nhân rộng, tăng tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí và các mô hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi như: kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ứng phó khi gặp tình huống khẩn cấp...

- Kịp thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, sắc xuất trong triển khai thực hiện phong trào.

Trên đây là công về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2022. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo tinh thần công văn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN
BÍ THƯ

Cao Lê Cẩm Bình

